



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>พยาธิตัวติดในแชลมอน</p> <p>ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ระบุว่า พบพยาธิตัวติดสายพันธุ์ญี่ปุ่นในเนื้อปลาแชลมอนที่จับจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในทวีปอเมริกาเหนือจะมีพยาธิชนิด ดังกล่าวอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม CDC เตือนว่า ผู้บริโภคควรปรุงเนื้อปลาให้สุกที่อุณหภูมิประมาณ 63 องศาเซลเซียส หรือ นำไปแช่แข็งก่อนรับประทาน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรคชิคา</p> <p>นายเจิ่น ด๊ก ฟู อธิบดีกรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เปิดเผยว่า เวียดนามอาจต้อง เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสชิคาในปี นี้ เนื่องจากเป็นแหล่งของยุงซึ่งเป็นพาหะในการแพร่ระบาดของเชื้อ ไข้เลือดออก โดยตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิคาในหลายพื้นที่ของประเทศ และล่าสุดพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในทางใต้ของกรุงโฮจิมินห์ซิตี กว่า 200 ราย โดยคาดว่าเชื้อจะแพร่ระบาดออกไปในอีกหลายพื้นที่ และจะมีจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในปี นี้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ยุโรปอากาศหนาว'ติดลบ'ยอดเสียชีวิตกว่า 70 ราย</p> <p>โปแลนด์รายงานยอดผู้เสียชีวิตจาก ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติในโปแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 71 ราย ตำรวจขอให้ประชาชนให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะคนไร้บ้าน ในช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำมาอยู่ที่ -20 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่นอกจากนี้ รัฐบาลโปแลนด์ยังออกประกาศเตือนภัยหมอกควันทั่วประเทศ ขอให้เด็กและคนชราอยู่แต่ในบ้าน เนื่องจากการเผาถ่านหิน และเชื้อเพลิงภายในบ้านเพื่อสร้างความอบอุ่น ทำให้มลพิษทางอากาศ เข้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายปี ด้านเซอร์เบีย ปรากฏว่าทางภาคใต้มี อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ทางภาคต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน เกิดเหตุพ้อวัย 88 ปี และลูกชายวัย 64 ปี เสียชีวิตจากภัยหนาวในหมู่บ้านดุกา พอลจานา สำหรับ โรมาเนียมีผู้เสียชีวิต 6 ราย ในกรีซ ซึ่งมีผู้อพยพกว่า 60,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาว ซีเรีย ทางภาคต้องย้าย ผู้อพยพจำนวนมากไปยังบ้านสำเร็จรูป และเต็นท์ที่อบอุ่น พร้อมส่งเรือยกพลขึ้นบกไปยัง เมืองเลสบอส เพื่อรับผู้อพยพจากค่ายโมริอา เรือลำนี้รองรับผู้โดยสารได้ 500 คน แพทย์จากกลุ่มแพทย์ไร้พรมแดน ที่ค่ายโมริอา เล่า ว่า ปัจจุบันผู้อพยพกว่า 2,500 คนทั้งเด็ก ผู้หญิง และคนพิการ ต้องอาศัยอยู่ใน เต็นท์ที่ไม่มีแม้แต่น้ำร้อนหรือเครื่องทำความร้อน การคมนาคมในแม่น้ำดานูบ ระหว่างโรมาเนียกับบัลแกเรีย ระบุไปอย่าง ไม่มีกำหนด หลังจากอุณหภูมิติดลบ 30 องศา</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ทดลองผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือด M2F</p> <p>นักวิทยาศาสตร์จีนของบริษัท เสฉวน เรโวเทค (Sichuan Revotek) ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือด แดงบริเวณช่องท้องของลิง ด้วยหลอดเลือดที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้สำเร็จ นับเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความหวัง ให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดนับล้านคน ด้านบริษัท เผยว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนขอใบอนุญาตเพื่อทดลองวิธีดังกล่าวกับมนุษย์</p>	-	-
นานาชาติ	<p>รายงานผลเสียจากบุหรี่</p> <p>รายงานการวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การสูบบุหรี่สร้างความสูญเสียให้เศรษฐกิจโลกกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อปี ทั้งค่าดูแลรักษาสุขภาพและสูญเสียความสามารถในการผลิต ความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้สูงกว่าภาษีบุหรี่ที่เก็บได้ทั่วโลกเกือบ โดย WHO ประเมินว่า ในปี 2556-2557 รัฐบาลทั่วโลกเก็บภาษีบุหรี่ได้แค่ 269,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ใช้เงินในการควบคุมบุหรี่ไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 70 คนยังคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากบุหรี่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 6 ล้านคนในปัจจุบันเป็นราว 8 ล้านคนในปี 2573 โดยกว่า 80% อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง</p>	-	-
นานาชาติ	<p>จ่อตายปีละ 8 ล้าน-โลกสูญเสียอ้อจากบุหรี่</p> <p>รายงานการวิจัยหนา 688 หน้าขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เผยแพร่เมื่อ 10 ม.ค. ระบุว่า การสูบบุหรี่สร้างความสูญเสียให้เศรษฐกิจโลกกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี ทั้งค่าดูแลรักษาสุขภาพและสูญเสียความสามารถในการผลิต ความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้สูงกว่าภาษีบุหรี่ที่เก็บได้ทั่วโลกเกือบ โดย WHO ประเมินว่า ในปี 2556-2557 รัฐบาลทั่วโลกเก็บภาษีบุหรี่ได้แค่ 269,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ใช้เงินในการควบคุมบุหรี่ไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ รายงานซึ่งถูกทบทวนจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 70 คนยังคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากบุหรี่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 6 ล้านคนในปัจจุบันเป็นราว 8 ล้านคนในปี 2573 โดยกว่า 80% อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่ราว 80% ของทั้งโลก และแม้อัตราการสูบบุหรี่ในประชากรโลกจะลดลง แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนความหวังอันดีของรัฐบาลต่างๆ ที่ว่าการควบคุมบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงจากหลักฐานที่ปรากฏ รายงานชี้ว่านโยบายราคาถูกและมีประสิทธิภาพในการควบคุมบุหรี่ยรวมทั้งการขึ้นภาษีและราคาบุหรี่ การตั้งเขตปลอดบุหรี่ ห้ามบริษัทบุหรี่ทำการตลาดโดยสิ้นเชิง และให้ติดฉลากภาพเตือนพิษภัยบุหรี่ที่โดดเด่น ภาษีบุหรี่ยังอาจนำไปใช้รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ทางสื่อมวลชน และสนับสนุนโครงการรักษาและเลิกบุหรี่ด้วย.</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>3 โรคระบาดน้ำท่วม</p> <p>กรมควบคุมโรค ห่วงใยปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในภาคใต้ หวั่นกระแสน้ำพาเชื้อโรคแพร่กระจาย อาจส่งผลให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่ได้ พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ประสภภัย ประเมินสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดอย่างใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดทางภาคใต้ กรมควบคุมโรคมีความเป็นห่วงถึงปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากกระแสน้ำอาจจะพาสีงสกปรกหรือเชื้อโรคให้แพร่กระจาย ส่งผลให้แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคปนเปื้อนเชื้อ จึงมีโอกาสเกิดโรคที่มาพร้อมน้ำท่วมได้หลายโรค โดยเฉพาะ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคตาแดงสำหรับประชาชนการป้องกันโรคนี้ให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” คือ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ หากไม่มีที่ล้างมือให้ใช้แอลกอฮอล์เจลแทน และไม่นำอาหารค้างคืนมารับประทานการป้องกันโรคตาแดง ขอให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสที่ตา ไม่ลงไปใต้น้ำท่วม แต่หากจำเป็นขอให้รับอาบน้ำให้สะอาดทันทีหลังขึ้นจากน้ำ ส่วนผู้เป็นโรคตาแดงให้งดลงน้ำจนกว่าจะหายเพื่อป้องกันเชื้อแพร่กระจายในน้ำ</p>	-	-
ประเทศ	<p>อย่าตื่น ไวรัสโนโร ล้างมือบ่อยๆป้องกันได้</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีมีการส่งต่อข่าวในโซเชียลมีเดียว่าพบเด็กติดเชื้อไวรัสโนโรและมีอาการหนักในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากการตรวจสอบพบว่าป่วยจากติดเชื้อไวรัสโนโรและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจริง ซึ่งเชื้อไวรัสโนโรไม่ใช่เชื้อไวรัสใหม่และไม่ใช่โรคติดต่ออุบัติใหม่ เดิมไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในไทยเพราะไม่ค่อยพบระบาดในคนหมู่มาก และการตรวจเช็ดยุ่งยาก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น จึงตรวจพบได้มากขึ้น ปกติเชื้อมีไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงจนไตวายโดยตรงเหมือนเชื้ออื่นๆ เช่นอีโคไล แต่เด็กอาจไตวายได้หากดูแลรักษาไม่ทัน โดยเชื้อมีทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษหรือท้องเสีย ส่วนใหญ่จะพบในเด็กวัยเรียน ไวรัสนี้ในไทย พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากช่วงปลายฝนต้นหนาวถึงฤดูหนาว ติดต่อกจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วย เชื้อคงทนในสิ่งแวดล้อมมาก หากผู้ป่วยเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือ-ล้างไม่สะอาด แล้วไปจับลูกบิดประตู-ก๊อกน้ำ เชื้อโรคก็ยังคงอยู่ ส่วนใหญ่มักทำให้อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดท้อง ท้องเสีย อาจมีไข้ต่ำๆ ได้ อาการจะปรากฏ 2-3 วัน ส่วนใหญ่หายได้เอง แต่รายที่อาการรุนแรงอาจมีอาการขาดน้ำ ต้องให้น้ำเกลือ โดยอาหารที่มักก่อให้เกิดการติดเชื้อได้บ่อย ได้แก่ น้ำ/น้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อ อาหารประเภทหอย การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นให้ดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ป้องกันขาดน้ำ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อย.สั่งระงับอาหารเสริม'มาเซอร์'</p> <p>นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย.กล่าวว่า อย. ได้เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหาร ชื่อ บริษัท ชิค คอร์เปอร์เรท อินเตอร์ จำกัด ภายในศูนย์การค้า Omni ซอยลาดพร้าว 116 กทม. ส่งตรวจวิเคราะห์ ทางวิชาการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรากฏว่าตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษใช้ รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จึงเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26 (1) ผ่าฝืนมาตรา 25 (1) มีโทษตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่ง อย.อยู่ระหว่าง พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>เดินทางด้วยรถตู้โดยสารให้ปลอดภัย</p> <p>ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารให้ปลอดภัย ดังนี้ 1.ต้องเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารป้ายเหลืองเท่านั้น เพราะเป็นการลงทะเบียนรถตู้โดยสารที่ถูกต้อง 2.ไม่ใช้บริการรถตู้ที่ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง 3.ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารตัดแปลง 4.ไม่ใช้บริการรถตู้ที่ไม่ระบุเส้นทางข้างรถ 5. คาดเข็มขัดนิรภัยทันทีเมื่อขึ้นรถ 6.จำกัดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 7.ขณะเดิมเชื้อเพลิงต้องลงจากรถทุกครั้ง เพราะแรงดันก๊าซจะสูงที่สุด อาจระเบิดขึ้นได้ 8.ไม่ใช้บริการรถตู้โดยสารเมื่อต้องเดินทางเกิน 300 กิโลเมตร 9.ไม่ทนนั่ง รถตู้โดยสารอันตราย 10.ไม่ขึ้นลงรถตู้นอกป้ายและจุดจอด</p>	-	-
ประเทศ	<p>การแก้ปัญหาการจมน้ำในเด็ก</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งของ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จากข้อมูลพบว่าในช่วง 10 ปี(2549-2558) การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลดลงจาก 1,482 คน ในปี 2549 เหลือ 701 คนในปี 2558 หรือลดลงถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ สธ. กำหนดให้การลดจำนวน เสียชีวิตจากการจมน้ำอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยปี 2560 กำหนดเป้าหมายให้ลดลงเหลือ 5.0 ต่อ ประชากรเด็กแสนคน ที่ผ่านมารวมๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา ปัจจุบันมีทีมผู้ก่อการดี 1,084 ทีม ครอบคลุม 376 อำเภอ ใน 65 จังหวัด เด็กได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อ เอาชีวิตรอดซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น ที่จะช่วยให้สามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกลงไปในน้ำกว่า 95,300 คน ประชาชน และเด็กในชุมชนได้รับการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) กว่า 41,410 คน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วันตรุษจีน</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเรื่องการบริโภคสัตว์ปีกช่วงตรุษจีน การเลือกซื้อสัตว์ปีกจำพวกไก่ เป็ด อย่างปลอดภัย โดยใช้หลัก “เลือก หลีก ล้าง” คือ เลือกบริโภคเนื้อไก่ เป็ด และไข่ ที่ปรุงสุกสะอาด เลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่ดูสะอาด ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยตาย และล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการสัมผัสสัตว์และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์</p>	-	-
ประเทศ	<p>รณรงค์เด็กดื่มนม 2 แก้ว/วัน</p> <p>นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วนผอมเตี้ย ว่า ปีนี้กรมอนามัยได้รณรงค์ให้ เด็กวัยเรียนดื่มนมจืดให้ได้วันละ 400 มล. หรือ 2 แก้วทุกวัน โดยดื่มที่โรงเรียน 1 แก้ว และขอความร่วมมือ ผู้ปกครองจัดให้เด็กดื่มนมเพิ่มเติมที่บ้านอีก 1 แก้ว</p>	-	-
ประเทศ	<p>4 กระทรวงนำร่องจัดระบบข้อมูล</p> <p>นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง ขณะนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำระบบดังกล่าว และนำร่องใน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะการบูรณาการด้านสารสนเทศ ด้วยหลักการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ จะสามารถขยายครบ 20 กระทรวง ในทุกหน่วยงาน อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารราชการระหว่างภาครัฐและประชาชน สู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>	-	-
ประเทศ	<p>บุหรีไฟฟ้าอันตรายมาก</p> <p>มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดเสวนา เรื่อง "บุหรีไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด" เพื่อนำเสนอข้อมูลการรายงานข้อเท็จจริงเรื่องอันตรายจากบุหรีไฟฟ้าที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ -พันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งข้อมูลเอกสารกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา พบว่าบุหรีไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่จะส่งผ่านสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบละอองฝอย ไม่ต้องเผาหรือลูกไหม้ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดใจและทันสมัย สีสดใสสวยงามและมีรสชาติต่าง ๆ ช่วง 2-3 ปีนี้วัยรุ่นสหรัฐ -อเมริกาใช้บุหรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายเท่า คิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรีจริง แต่เป็นการเข้าใจผิด พิชัยกว่าบุหรีจริงหลายเท่า</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ปศุสัตว์ตั้งเป้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศในปี 63</p> <p>นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และมีพระปณิธานให้โรคนี้นี้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 กรมปศุสัตว์จึงเร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขแมวเพื่อปลอดโรคพิษสุนัขบ้า "กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีแนวโน้มการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดโรคให้หมดไปจากประเทศไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และพบสัตว์ที่เป็นโรคเพิ่มมากขึ้นกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่พบการเกิดโรคในสุนัขมากถึงร้อยละ 86</p>	-	-
ประเทศ	<p>เผ่ากระวังห้วยหินลาดนกระบาดไทย</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า จากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) พบว่า ช่วงนี้มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกหลายสายพันธุ์ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสายพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดโรคในคน แต่มีบางสายพันธุ์ที่สามารถติดต่อและก่อโรคในคนได้ เช่น สายพันธุ์ H5N1, H7N7, H7N9, H5N6 เป็นต้น สำหรับไทยมีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 รายแรก เมื่อปี 47 และผู้ป่วยรายสุดท้าย ในปี 49 จากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกเพิ่มอีก ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ ที่พบในต่างประเทศยังไม่เคยมีรายงานในไทยมาก่อน นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 46 จนถึงวันที่ 23 ธ.ค.59 พบผู้ป่วยยืนยัน 856 ราย เสียชีวิต 452 ราย โดยพบใน 16 ประเทศทั้งนี้ กรมควบคุมโรคดำเนินมาตรการเพื่อเผ่ากระวังและประเมินความเสี่ยงโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือการระบาด เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงเพื่อนบ้านยังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้ใกล้ตรุษจีน ไทยจึงเสี่ยงระบาดได้ผ่านทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชนแนวชายแดน จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดเผ่ากระวังโรคในพื้นที่ทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยง นก ในธรรมชาติ-ในคน ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมารับประทาน หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เดือนระว่างป่วยใช้หวัดใหญ่-ปอดบวม</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วย ที่พบบ่อยคือ โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม โดยในปี 2559 ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยทั้ง 2 โรครวมกัน 420,000 ราย โดยใช้หวัดใหญ่พบผู้ป่วย 168,843ราย เสียชีวิต 44 ราย โรคปอดบวม พบผู้ป่วย 245,151ราย เสียชีวิต 366 ราย จึงได้กำชับสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศ ย้ำเตือนประชาชนในการป้องกันการเจ็บป่วย และขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษา รวมทั้งป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนโดยใช้หวัดใหญ่ เชื้อจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อดังงายจากการไอ จาม อาการของโรคมักจะมีไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีน้ำมูกใสๆ ไอส่วนโรคปอดบวมอาการและการแพร่เชื้อจะคล้ายไข้หวัด ใหญ่ แต่จะพบบางรายมีไข้สูงหนาวสั่น และไอมีเสมหะสีเหลืองหรือเขียวรวมถึงหายใจเหนื่อยหอบร่วมด้วย สำหรับการป้องกันการเจ็บป่วย ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชน ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย</p>	-	-
ประเทศ	<p>หนาวไวรัสโตไว ป่วยผิวหนังอื้อ</p> <p>นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีมักพบผู้ป่วยโรคผิวหนังจำนวนมาก ทั้งโรคผิวหนังเรื้อรังจำพวกสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัส เช่น งูสวัด เริม สาเหตุหนึ่งเกิดจากช่วงฤดูหนาวเชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดีการดูแลรักษาผิวหนังในช่วงฤดูหนาวคือ ไม่ควรอาบน้ำอุ่นจัดหรือนานเกินควร เพื่อรักษาสมดุลของน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวไว้ให้มากที่สุด เพราะในน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นที่สร้างขึ้นเฉพาะตัว มีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นมิตรกับผิวช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ไม่ให้เข้ามาในชั้นผิวหนัง หากชำระล้างมากเกินไปอาจทำให้ผิวแห้งควรใช้ครีมอาบน้ำที่ส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ และทาครีมบำรุงผิว เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวหลังอาบน้ำ 3-5 นาที หลีกเลี่ยงการใช้ครีมผลัดเซลล์ผิวหรือครีมทาผิวขาวที่ผสมกรดวิตามินเอ เพราะอาจทำให้ผิวลอกแห้ง และเกิดผื่นคันมากขึ้นนอกจากนี้ควรสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อปรับอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเหล้า เลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีสุขภาพผิวและสุขภาพกายที่ดี</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โรคไข้เลือดออกป้องกันได้วัคซีนตัวแรกของโลกถึงไทยแล้ว</p> <p>สร้างความตระหนักรู้ให้เท่าทันโรค โรงพยาบาลวิภาวดี โดย พญ.ปราณี ลิตะโปสะ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “โรคไข้เลือดออก” โรคร้ายใกล้ตัวที่เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยกล่าวว่า โรคไข้เลือดออกจำแนกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะไข้ ระยะวิกฤติ และระยะพักฟื้น ส่งผลรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคไข้เลือดออก มีเพียงรักษาตามอาการเท่านั้น ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดโรจึงมีความสำคัญมากที่สุด โดยสามารถทำง่าย ๆ คือการควบคุมพาหะของโรค ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น แจกันดอกไม้ควรเปลี่ยนน้ำทุกวัน พืชต่างควรปลูกในดิน กำจัดยุงในบริเวณมุมอับภายในบ้าน ตู้เสื้อผ้า บริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์ กำจัดลูกน้ำ ภาชนะใส่น้ำภายในบ้านควรปิดฝาให้มิดชิด และอีกวิธีหนึ่งคือ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งตอนนี้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตัวแรกของโลก ได้เข้าสู่ประเทศไทยแล้ว วัคซีนนี้สามารถใช้ได้ในเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 9-45 ปี และพบว่านอกจากจะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้แล้ว ยังสามารถลดการเกิดไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ถึง 93.2% และสามารถลดการนอนโรงพยาบาลได้ 80.8%.</p>	-	-
ประเทศ	<p>วันเด็กปีนี้ฉีดวัคซีนฟรี</p> <p>นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ม.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ อยากรู้ว่าเดือนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง นำบุตรหลานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี เข้ารับวัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิดให้ครบถ้วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยวัคซีนวัณโรค (BCG) วัคซีนตับ อักเสบบี(HB)วัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนโปลิโอ (OPV)วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนไข้มอง อักเสบเจอี (JE) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก- ไอกรน (DTP)และ วัคซีนคอตีบบาดทะยัก (DT)โดยขอรับบริการได้ ณ สถานพยาบาลทุกแห่งใน เครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นอกจากนี้ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ยังได้เห็นชอบให้ สปสช. และกรมควบคุมโรค จัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เพื่อให้บริการแก่นักเรียนหญิงอีก 4 แสนคนทั่วประเทศอีกด้วยนพ.จรุง กล่าวว่าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ได้นำวัคซีนมาใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขได้ผลอย่างดี โดยเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.59 ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. เพื่อให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ และขับเคลื่อน กำหนดกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงด้านวัคซีน ให้เป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และเป็นเอกภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศทั้งในด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายวัคซีน ตลอดจนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กรม.เตรียมเสนอกฎหมายความมั่นคงด้านวัคซีน</p> <p>นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. วันเด็กแห่งชาติ อยากรู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี เข้ารับวัคซีนพื้นฐาน 8 ชนิดให้ครบถ้วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ วัคซีนวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพื่อให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการและขับเคลื่อน การบริหารจัดการความมั่นคงด้านวัคซีนให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่ามากที่สุด และมีความใช้จ่ายไม่สูง</p>	-	-
ประเทศ	<p>พฤติกรรมลดเสียงมะเร็ง</p> <p>นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกในร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด และปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนา เป็นต้น นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งถึงแม้จะเป็นโรคร้ายแต่เราสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ ด้วยการเลือกทานอาหารมีประโยชน์ หลากหลาย ผักผลไม้ ตรวจร่างกายเป็นประจำ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเช็กซ์ม่า ไม่มีวัณมาสุรา ไม่ตากแดดจ้า ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ หลีกเลี่ยงการรับมลพิษจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษนพ.วีรวุฒิกล่าวต่อว่า หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสสารพิษหรือสารเคมีควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดมากเกินไป ควรลดความเครียด พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิด และควรตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสามารถตรวจได้แม้ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รณรงค์ใช้ยาสมเหตุสมผล</p> <p>นพ.ศุภชัย จรรย์ผดุงพงศ์ ผอ.รพ.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น และเกือบครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่สมเหตุสมผล ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ใช้จ่ายที่แพงขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น จึงอยากให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา รวมทั้งประชาชนที่เข้ารับบริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับเรื่องนี้</p>	-	-
จังหวัด	<p>กรมชลฯ ซึ่ปัญหาแม่น้ำยมแห้งขอดเกิดขึ้นทุกปี อยู่ระหว่างเร่งสร้างปตร. 4 แห่งเพื่อแก้ปัญหา</p> <p>นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวนาลุ่มน้ำยมในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร้องทุกข์น้ำในแม่น้ำยมกำลังจะแห้งขอด ต้นข้าวนับหมื่นไร่กำลังจะแห้งตาย เหตุเพราะมีการแย่งกักตุนน้ำ และหน่วยราชการขาดการวางแผนจัดการน้ำที่ดีว่า ปัญหาแม่น้ำยมแห้งขอดเป็นช่วงๆ เกิดในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี แต่กรมชลประทาน ไม่ได้มีนงนอินใจในการแก้ไข ปัญหา โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาและวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างอย่างเป็นระบบ ทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำยม จำนวน 4 แห่ง โดยจะตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตร 3 แห่ง ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อแก้ไขปัญหานี้ รวมทั้ง จะเป็นการบรรเทาผลกระทบวิกฤตการณ์ใช้น้ำและปัญหาการกักตุนน้ำของชาวนาลุ่มน้ำยมให้หมดไปอนาคตอีกด้วย</p>	-	-
จังหวัด	<p>ขนส่งตรวจเข้มมาตรฐานรถตู้</p> <p>นายสุรชัย ทัฬหยา ขนส่งจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า หลังจากเกิดอุบัติเหตุ เหตุรถตู้โดยสารชนกับรถยนต์กระบะ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 25 ศพ เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา จึงได้ออกมาตรการเข้มในการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร พิจิตร-กรุงเทพฯ ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำให้บรรยากาศของการใช้บริการรถตู้สาธารณะของจังหวัดพิจิตรไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อน ตรงกันข้ามประชาชนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ต่างหันไปใช้บริการรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ รวมถึงหันไปใช้บริการรถไฟกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด "ในส่วนของ การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิจิตรก็ได้เร่งตรวจตราสภาพรถ สภาพคนขับ ว่าต้องให้อยู่ในความพร้อมและเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก รวมถึงขอฝากถึงผู้ใช้บริการรถสาธารณะทุกประเภท ถ้าเห็นว่าสภาพรถ สภาพคนขับไม่อยู่ในความพร้อม สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรถสาธารณะ สายด่วน 1584"</p>	-	<p><input checked="" type="radio"/> ชอบ <input type="radio"/> ทราย</p> <p><input type="radio"/> ชอบ <input type="radio"/> ดงนัด</p> <p><input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><input type="radio"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="radio"/> ชำระด้าน</p> <p>SAT/COO</p> <p>ดงนัด</p>

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

